

MB tung gói vay mua nhà miễn trả gốc trong 5 năm đầu

14:30 24/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Với gói vay mua nhà linh hoạt, lãi suất ưu đãi và thời gian vay lên đến 35 năm, MB mang đến cơ hội “hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước” cho người trẻ.

Người trẻ sẵn sàng vay để hiện thực hóa giấc mơ an cư

Không chỉ là câu chuyện của những thế hệ trước, “An cư lạc nghiệp” cũng là giấc mơ lớn của người trẻ hiện tại, nhất là với Gen X và Gen Z. Khao khát sớm sở hữu nhà ở để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay không ngần ngại chuyện vay để mua nhà.

Theo báo cáo về xu hướng và tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) nửa đầu năm 2024 của batdongsan.com.vn, tỷ lệ người 22-29 tuổi lựa chọn vay mua nhà lên đến 75%, ở những người trên 30 tuổi là 68%.

Cùng với đó, 2024 cũng đánh dấu một thời kỳ “vàng” cho thị trường bất động sản Việt Nam, quý III và IV là cơ hội lý tưởng để người mua “bắt đáy” với giá tốt. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, đây là thời điểm lý tưởng cho người trẻ mua nhà ở để hiện thực hóa cho giấc mơ “an cư rồi mới lạc nghiệp”.

Giá bất động sản được dự báo có thể sẽ tăng trở lại vào năm tới, nếu không đón cơ hội mua nhà lúc này, người mua nhà sẽ phải bỏ ra chi phí lớn hơn rất nhiều vì rơi vào “vùng trũng” cả về giá mua lẫn lãi suất ngân hàng.

Do đó, với mức tích lũy ban đầu khiêm tốn ở độ tuổi dưới 35, nhiều người trẻ hiện nay đã lựa chọn vay mua nhà ưu đãi từ các ngân hàng để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu nhà ở giá tốt ở thời kỳ “vàng” của thị trường bất động sản này.



MB DREAM HOME

CÙNG MB *Mở khóa*
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG TRẺ

Không phải trả gốc

lên tới **05** NĂM

Thu nhập chỉ từ

10 TRIỆU/
THÁNG

Thời gian vay đến

35 NĂM



Tải App ngay!



MB tung gói vay mua nhà miễn trả gốc trong 5 năm đầu, giúp bạn trẻ hiện thực hóa ước mơ.

MB tung gói vay ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng trẻ mua nhà

Thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng trẻ. Từ tháng 3/2024, MB tiên phong ra mắt gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho người trẻ với các chính sách ưu đãi từ trước đến nay với tên gọi “MB dream home” cùng MB mở khóa ngôi nhà mơ ước.

Theo đó, gói vay này hỗ trợ khách hàng miễn trả nợ gốc trong 5 năm đầu tiên. Với thời hạn vay lên tới 35 năm, các khách hàng trẻ ở độ tuổi từ 23- 40 tuổi có thu nhập ở mức 10 triệu đồng/tháng đã có thể ổn định tài chính, mua nhà đất, mua chung cư.

Còn đối với cặp vợ chồng kết hôn thì thu nhập 10 triệu đồng/tháng tính gộp thu nhập cả hai vợ chồng. Đây là một trong những chính sách hàng đầu mà MB dành tặng riêng cho những người trẻ có mong ước về ngôi nhà mà ngân sách lại đang vượt quá tầm tay.

Khảo sát trên thị trường cho thấy, gói tín dụng ưu đãi lãi vay của MB cạnh tranh so với một số ngân hàng khác. Bên cạnh đó, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng... cũng là cơ hội lý tưởng với người mua nhà. MB áp dụng chính sách cho vay lên đến 80% giá trị tài sản đảm bảo trong 35 năm cho phép người dùng có thể kéo dài thời gian trả nợ, từ đó giảm thiểu áp lực trả gốc lãi hàng tháng.

Ngoài ra khách hàng còn nhận được vô vàn ưu đãi như cấp ngay thẻ tín dụng hạn mức lên tới 250 triệu, miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền trọn đời trên App MBBank...

Có thể thấy, lãi suất cực hấp dẫn, thời hạn dài và thủ tục đơn giản, đồng thời phương thức trả nợ linh hoạt, giải ngân nhanh chóng, gói vay “Cùng MB mở khóa ngôi nhà mơ ước” đang được MB triển khai không chỉ góp phần san sẻ áp lực tài chính cho những người trẻ trên hành trình xây dựng tổ ấm, mà còn là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ việc nắm bắt cơ hội sở hữu nhà ở trong thời điểm lý tưởng như hiện nay.

Hotline liên hệ: 1900545426.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/mb-tung-goi-vay-mua-nha-mien-tra-goc-trong-5-nam-dau-giup-ban-tre%C2%A0-hien-thuc-hoa-uoc-mo-an-cu>